

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ตามที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคน และคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างโอกาสในการขยายเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาภูมิภาคจังหวัดที่มีศักยภาพ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งที่ถูกกำหนดบทบาทให้เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือตอนบน และของภูมิภาคอินโดจีนในอนาคต โดยมีบทบาทหลักในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริการ การเงินการธนาคาร การค้า และการท่องเที่ยว

จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 697 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้นจำนวน 20,107.1 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ โดยมีพื้นที่อาศัยประมาณ 89.1 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยประชากรทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 1,552,766 คน ในปี 2538 จากการเป็นศูนย์กลางของความเจริญและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การค้า การคมนาคม สื่อสาร และด้านอื่น ๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน ทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนธนาคารพาณิชย์มากถึง 117 สาขา ในเดือนมิถุนายน 2539 และมีสถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยในช่วงปี 2533 - 2538 ได้มียอดเงินฝากของธนาคารพาณิชย์เพิ่มสูงขึ้นจาก 31,654 ล้านบาท เป็น 61,073 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 14.08 ในขณะที่มียอดเงินให้สินเชื่อซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 18.76 จาก 31,998 ล้านบาท เป็น 75,419 ล้านบาท และในช่วงปี 2532 - 2537 มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 8.14 ต่อปี โดยในปี 2537 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 45,514 บาท ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของภาคเหนือรองจากจังหวัดลำพูน¹

จากการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน ทำให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีระดับรายได้โดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีประกอบกับมีอัตราการขยายตัวของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี และการที่ภาครัฐได้มีการส่งเสริมให้มีบริการพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพในจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งปัจจุบัน

¹ ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ, รายงานเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ปี 2538, (2538).

ประชาชนได้ให้ความสนใจกับคุณภาพชีวิตและสุขภาพมากยิ่งขึ้น จึงทำให้สถานบริการทางการแพทย์ คือ โรงพยาบาล และคลินิก ทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ ขณะที่โรงพยาบาลเอกชนได้รับการยอมรับมากขึ้นเป็นลำดับ เนื่องจากสามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีโรงพยาบาลทั้งหมด 42 แห่ง โดยมีจำนวนเตียงรวมทั้งสิ้น 5,933 เตียง โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 12 แห่ง มีจำนวนเตียงรวม 1,550 เตียง² ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ทั้งสิ้น ส่วนที่เหลือได้แก่ โรงพยาบาลของรัฐซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ โดยโรงพยาบาลของรัฐที่มีชื่อเสียง ได้มาตรฐาน และมีความสมบูรณ์พร้อมในการรักษา รวมทั้งมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ได้มาตรฐาน คือ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเนื่องจากโรงพยาบาลของรัฐไม่สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ และบุคลากร จึงเป็นโอกาสให้โรงพยาบาลเอกชนเกิดขึ้น

จากข้อมูลการให้บริการด้านโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ข้างต้น เปรียบเทียบกับจำนวนประชากร คิดเป็นอัตราส่วนจำนวนประชากรต่อเตียงเท่ากับ 312 : 1 ซึ่งโรงพยาบาลยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรในจังหวัด โดยที่ตามมาตรฐานสากลกำหนดจำนวนประชากรต่อเตียงเท่ากับ 250 : 1 และในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกามีอัตราเท่ากับ 90 : 1³

จากการที่ธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งเป็นธุรกิจบริการสาธารณสุขเป็นภาคพื้นฐานที่จำเป็น เป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดและของภูมิภาค อีกทั้งโอกาสการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีสูง เนื่องจากจำนวนประชากรต่อเตียงของจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันเท่ากับ 312 : 1 ซึ่งยังคงสูงกว่ามาตรฐานสากลที่กำหนดให้จำนวนประชากรต่อเตียงเท่ากับ 250 : 1 โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นที่ยอมรับแก่ประชาชน

² สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, ข้อมูลการสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (2538).
การเก็บข้อมูลจากโรงพยาบาลเอกชนในปี 2539

³ ฝ่ายวิจัย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ภาวะอุตสาหกรรมปี 2538 และแนวโน้มในอนาคต, (มีนาคม 2539).

มากขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้นจึงน่าจะมีช่องทางในการลงทุน โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับ และสนองความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าว

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุน โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการลงทุน โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่
2. ทำให้เป็นแนวทางแก่ผู้สนใจในการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชน